

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Mặc dù còn nhiều khó khăn song bám sát định hướng của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tinh thần đoàn kết, những năm qua, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.



Hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương với các đối tượng thụ hưởng.

vốn trung ương cấp trên 2.408 tỷ đồng, chiếm 83%; nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trên 39 tỷ đồng, chiếm 1,37%; nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù trên 453 tỷ đồng, chiếm 15,63% tổng nguồn vốn. Từ năm 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện 7 chương trình tín dụng chính sách đó là cho vay hộ nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở được ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể với tổng dư nợ trên 2.111 tỷ đồng. Đến ngày 31/5/2019, Ngân hàng đã tiếp nhận và triển khai thêm 2 chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo và cho vay nhà ở xã hội, nâng tổng số lên 9 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt gần 2.899 tỷ đồng.

Qua các năm, kết quả huy động vốn và cấp tín dụng cho các đối tượng thụ hưởng luôn đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 8,44%. Đồng vốn của ngân hàng chính sách đã giúp cho hàng nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay để

đúc, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn chi nhánh, do đó, hoạt động của các chi bộ, đảng viên luôn ổn định, nên nếp, tuân thủ nghiêm Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Qua phân loại hàng năm cho thấy 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức tiếp nhận và triển khai nhanh chóng, đạt hiệu quả thiết thực các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, cấp tín dụng đến 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 5/2019, tổng nguồn vốn cho vay đạt gần 2.902 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,56%/năm. Trong đó, nguồn

sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có cơ hội theo học tại các trường. Qua đó góp phần giúp trên 23.000 hộ thoát nghèo; trên 5.000 lao động được tạo việc làm mới; 3.314 nhà ở cho hộ nghèo; trên 72.000 công trình nước sạch và trên 70.000 công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn được xây dựng; trên 7.000 học sinh, sinh viên được hỗ trợ kinh phí để học tập.

Ngoài việc lãnh đạo mở rộng quy mô đầu tư, Đảng bộ còn quan tâm đến các giải pháp nhằm ổn định, nâng cao chất lượng tín dụng. Bằng những giải pháp tích cực trên cơ sở phù hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể, các ban, ngành từ tỉnh đến huyện, xã, trong thời gian qua Ngân hàng đã đón đốc, thu hồi, xử lý nợ, do vậy tỷ lệ nợ quá hạn đến 31/5/2019 là 0,17%, thấp hơn mục tiêu Đại hội Đảng bộ Ngân hàng đề ra.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

THU THUY

Điều khiển hàng triệu người chết vì đột quỵ và bệnh tim mỗi năm

Một nghiên cứu mới được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ tại Baltimore cho thấy rằng không ăn đủ trái cây và rau quả có thể dẫn đến hàng triệu người chết vì đột quỵ và bệnh tim mỗi năm. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoảng 1 trong 7 trường hợp tử vong do tim mạch có thể là do ăn ít trái cây và khoảng 1 trong 12 trường hợp tử vong do tim mạch là vì ăn ít rau xanh.



Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp chất xơ, kali, magiê, chất chống oxy hóa, có thể làm giảm huyết áp và cholesterol và cải thiện sức khỏe và sự đa dạng của vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo mỗi ngày nên ăn 300 gram trái cây, tương đương với khoảng hai quả táo nhỏ và 400 gram rau mỗi ngày.

Việc ăn ít trái cây dẫn đến khoảng 1,3 triệu ca tử vong do đột quỵ và hơn 520.000 ca tử vong do bệnh tim mạch vành, trong khi ăn ít rau quả dẫn đến khoảng 200.000 ca tử vong do đột quỵ và hơn 800.000 ca tử vong do bệnh tim mạch vành.

Phát hiện các virus có thể tiêu diệt vi khuẩn trong giẻ rửa bát

Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện các loại virus trong giẻ rửa bát có thể ăn vi khuẩn. Phát hiện này có thể hữu ích trong cuộc chiến chống vi khuẩn, vốn không thể tiêu diệt chỉ bằng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu trên được giới thiệu tại một cuộc hội nghị thường niên của Hội Vi trùng học Mỹ ngày 23/6.

Trong nghiên cứu, hai nhà khoa học đã sử dụng vi khuẩn làm mồi và xác định được hai thực thể ăn vi khuẩn có thể nuốt gọn vi khuẩn có trong những miếng giẻ rửa bát. Thông thường, một giẻ rửa bát có chứa mọi loại vi trùng khác nhau, trong đó có rất nhiều vi khuẩn, vì vậy cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho các thực thể ăn vi khuẩn.



Các nhà nghiên cứu đã đối hai thực thể ăn vi khuẩn để xem liệu chúng có thể ăn các loại vi khuẩn được tách ra từ cá thể kia hay không, và đã phát hiện rằng các thực thể này vẫn tiêu diệt được vi khuẩn từ cá thể khác.

Dù hai chủng vi khuẩn này khá giống nhau, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều biến thể hóa học của chúng khi tiến hành các xét nghiệm sinh hóa, chúng tỏ các thực thể ăn vi khuẩn là "những kẻ phàm ăn." Sự khác biệt này đóng vai trò quan trọng, giúp hiểu rõ những loại vi khuẩn mà một thực thể ăn vi khuẩn có thể tiêu diệt, cũng là "chìa khóa" để xác định khả năng điều trị các bệnh lây nhiễm đặc biệt kháng các loại kháng sinh.

(theo vietnamplus.vn)

Niềm vui cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Quỳnh Phụ



Lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân điều trị thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

Vừa tiếp nhận và triển khai thành công chương trình chuyển giao kỹ thuật thận nhân tạo chu kỳ tại đơn vị, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ trở thành đơn vị y tế thứ năm trong tỉnh chạy thận nhân tạo, góp phần mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân.

Dù sức khỏe giảm sút trong quá trình điều trị nhưng niềm tin và nghị lực sống vẫn ánh lên qua nụ cười của bà Nguyễn Thị Minh, thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng. Bà Minh chia sẻ: Chứng suy thận đã đeo đẳng tôi suốt 4 năm qua, trước đây, tôi liên tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải. Sức khỏe giảm sút, nhà lại xa bệnh viện, mỗi lần đi điều trị tốn rất nhiều thời gian, chi phí. Nay Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đã có thiết bị chạy thận nhân tạo, tôi cùng nhiều bệnh nhân khác cảm thấy rất phấn khởi, tin tưởng vào các bác sĩ và an tâm điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ là bệnh viện đa khoa tuyến huyện hạng II, nhiều năm qua, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, Bệnh viện đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, hiện tại, Bệnh viện có 117 loại máy móc, trang thiết bị y tế. Trong đó, tự trang bị và tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhiều trang thiết bị công nghệ cao như: máy chụp X quang kỹ thuật số, máy siêu âm tim - Doppler mạch, máy xét

nghiệm sinh hóa - miễn dịch Cobas 8000, máy siêu âm mắt Ocuscan rpx...

Mục tiêu của Bệnh viện là phần đầu trở thành cơ sở lọc máu ngoài thận gồm thận nhân tạo, thẩm phân màng bụng... đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị ngày càng tăng của bệnh nhân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận, giải quyết tình trạng quá tải của bệnh viện tuyến trên đồng thời tạo điều

kiện cho các y bác sĩ được tiếp cận với các kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho nhân dân. Vì vậy, đầu năm 2018, Bệnh viện đã cử cán bộ có trình độ đi đào tạo về kỹ thuật thận nhân tạo tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đồng thời xây dựng để an thành lập đơn nguyên thận nhân tạo. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tháng 6/2019, Bệnh viện Đa

khoa Quỳnh Phụ đã đón nhận quyết định của Sở Y tế thành lập đơn vị thận nhân tạo thuộc khoa hồi sức cấp cứu chống độc cùng kỹ thuật thận nhân tạo chu kỳ tại đơn vị do Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển giao. Đơn vị thận nhân tạo có 8 cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên được trang bị 14 máy chạy thận, một phòng giường bệnh cùng các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại. Bác sĩ Phạm Văn Đán, Phó

Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, phụ trách đơn vị thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn về công tác thận nhân tạo, theo dõi điều trị cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ, đơn vị còn thực hiện các nghiên cứu khoa học, là cơ sở để sinh viên thực tập, thực hành về thận nhân tạo. Thông qua công tác giáo dục, truyền thông, chúng tôi từng bước nâng cao nhận thức và dự phòng suy thận trong bệnh nhân và cộng đồng. Bước đầu triển khai, đơn vị thực hiện 3 ca chạy thận nhân tạo/tuần, đã có hơn 50 bệnh nhân đang trực tiếp điều trị và đăng ký điều trị.

Ông Vương Đức Đăng, thôn Trinh Nguyên, xã Quỳnh Nguyên chia sẻ: Tôi không may mắc chứng suy thận, từ tháng 5/2018 phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đại học Y Dược, có lần đi xe buýt vừa về đến nhà lại phải vào viện cấp cứu do quá mệt vì đường xa. Nay những người bệnh tại Quỳnh Phụ và các vùng lân cận đã có nơi lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ. Trong quá trình điều trị, chúng tôi luôn được lãnh đạo Bệnh viện, cán bộ, y bác sĩ trong khoa quan tâm, động viên, chăm sóc, tôi cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng vì bệnh nhân.

Với phương châm chăm sóc tận tình, hết mình vì người bệnh, đơn vị thận nhân tạo tiếp tục từng bước đóng góp vào thành tích chung của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, một trong những lá cờ đầu của ngành Y tế Thái Bình.

TRỊNH CƯỜNG

Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng

Những năm qua, tại một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện tình trạng phụ nữ bị buôn bán. Nhiều phụ nữ đã may mắn trốn thoát trở về. Để giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, việc chia sẻ, động viên của các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương là rất cần thiết.

15 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, với chị Phạm Thị Q., sinh năm 1975, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai (Hưng Hà) là cả một hành trình đầy tủi nhục, chịu nhiều cực khổ mà chị không bao giờ muốn nhắc tới. Chỉ vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của những người lạ mà chị không hề quen biết với nhiều viễn cảnh đau về ra: công việc nhàn, lương cao, đi thời gian ngắn rồi về... mà gần 30 năm chị phải xa quê hương, xa người thân mà không nghĩ sẽ có

ngày được gặp lại. Theo lời kể của chị: Khi bị bán sang Trung Quốc, bọn buôn người bán chị hết cho người này đến người khác, phải làm vợ của nhiều người, cuộc sống không có lối thoát, hàng ngày phải đi kiếm củi, trồng khoai, trồng sắn trên đồi để kiếm sống, không được nghỉ ngơi, nhiều lần chạy trốn cũng không thoát. May mắn là tháng 5/2017 chị trốn được về địa phương trong niềm vui của gia đình, bạn bè và người dân địa phương.

Em Vũ Thu T., sinh năm 2000, quê xã Thái Thượng (Thái Thụy) là nạn nhân của một vụ mua bán người sang Trung Quốc được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình giải cứu về quê nhà, lương cao, đi thời gian ngắn rồi về... mà gần 30 năm chị phải xa quê hương, xa người thân mà không nghĩ sẽ có

bấy. T. kể: Đầu tháng 11/2017, em có quen một người phụ nữ ở xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) trên mạng xã hội qua sự giới thiệu của người bạn thân. Sau một thời gian làm quen, ngày 14/11/2017, người phụ nữ hẹn gặp và rủ T lên Hà Nội chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc. Gần 2 tháng lưu lạc, bị chuyển hết nơi này đến nơi khác, đến ngày 12/1/2018, được sự giúp đỡ của lực lượng chức năng Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, T đã được trao trả về địa phương và trở lại đi học bình thường.

Chị Q và em T chỉ là 2 trong những trường hợp bị buôn bán trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua mà may mắn được trở về với gia đình. Theo thống kê, rà soát của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao



Chị Phạm Thị Q., xã Minh Khai (Hưng Hà) được người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên sau khi trở về.

động - Thương binh và Xã hội), đến nay, toàn tỉnh có 6 người bị buôn bán, tập trung chủ yếu ở hai huyện Tiến Hải và Thái Thụy. Phần lớn các vụ mua bán người đều do các tổ chức đường dây tội phạm thực hiện, có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước với nhiều thủ đoạn tinh vi như: hứa hẹn việc làm, môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi... Chúng thường lên mạng làm quen rồi dụ dỗ các bé gái và

phụ nữ ở nông thôn có nhu cầu tìm việc làm với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn trốn được về quê như chị Q hay được giải cứu như em T, thậm chí có người phải bỏ mạng nơi xứ người.

Để giúp những phụ nữ và các em gái sớm hòa nhập cộng đồng, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành trong tỉnh có nhiều hình thức trợ giúp. Bà Đinh Thị Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh

Khai (Hưng Hà) chia sẻ: Khi chị Q trở về địa phương, tình thần hoang loạn, nhìn thấy mọi người chị rất ngại, cấp úy, chính quyền cùng các đoàn thể trong xã, trong thôn đã đến thăm hỏi, động viên, gần gũi chia sẻ, từ đó chị bớt mặc cảm và thân thiện với mọi người hơn. Trở về quê, không có nhà ở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã hỗ trợ chị 30 triệu đồng cùng nguồn hỗ trợ của xã, của người thân và sự giúp đỡ ngày công của bà con trong xóm giúp chị xây dựng được căn nhà kiên cố. Nhiều tổ chức, cá nhân còn tặng đồ dùng sinh hoạt để chị sớm ổn định cuộc sống. Với T, khi trở về địa phương, em được gia đình, nhà trường và bạn bè động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần để tiếp tục đến trường.

Theo bà Trịnh Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Phòng, chống mại dâm (Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội), những phụ nữ bị buôn bán trở về hầu hết đều bị tổn thương, nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe giảm sút do bị ép buộc lao động quá sức, bị đánh đập, tra tấn, bị giam giữ, bị bóc lột tình dục. Không chỉ nạn nhân mà ngay cả gia đình, người thân cũng chịu nhiều hậu quả của tội phạm mua bán người. Để các nạn nhân nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về cần được triển khai phù hợp với nguyện vọng và được cấp ủy, chính quyền ủng hộ, giúp nạn nhân ổn định cuộc sống. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp là nòng cốt trong việc tìm kiếm, vận động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó hội phụ nữ cơ sở chính là những người gần gũi, chia sẻ, nắm bắt tình hình đời sống của chị em và là sợi dây kết nối với các cơ sở hỗ trợ khi nạn nhân tiếp tục cần sự trợ giúp, từ đó góp phần hỗ trợ chị em tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động các nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mua bán người cho hội viên, phụ nữ và người dân, hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

NGUYỄN CƯỜNG